

กำหนดการ

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้
เพื่อเตรียมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) แผนงาน IMT-GT ประจำปี ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสยามออเรียลทอลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เวลา	กิจกรรม
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐	
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> ☉ กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ☉ กล่าวรายงาน : ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. ☉ กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ : หัวข้อ เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน IMT-GT” โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย <p>ประเด็นการบรรยาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้สู่การปฏิบัติในพื้นที่ (Area Based) ▷ แนวทางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้สู่ระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน IMT-GT ▷ การบูรณาการความร่วมมือภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้สู่ระเบียงเศรษฐกิจแผนงาน IMT-GT
๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> ☉ บรรยายหัวข้อเรื่อง : “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนงาน IMT-GT ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) : อนาคตท้าทายของประเทศไทย” โดย นายไพโรจน์ โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาค แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย <p>ประเด็นการบรรยาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ แผนงาน IMT-GT ระยะ ๒๐ ▷ โอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน IMT-GT ▷ สรุปความท้าทายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ของไทยให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิก แผนงาน IMT-GT
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> ☉ การเสวนา หัวข้อเรื่อง : “ทิศทางเศรษฐกิจภาคใต้กับความท้าทายในอนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT ในมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชน” <p>วิทยากร : นายศิริศักดิ์ หวังธรรมนัง ปศ.คกก.กิจการ IMT-GT สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย/ นายวิที สุทธิพิทักษ์ ปศ.สภาอุตสาหกรรมภาคใต้/ นายภฤณี ประธานราชภัฏวชิรเวศน์ ปศ.สมาคมท่องเที่ยวภาคใต้/ผวจ.สงขลาในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับ CMGF</p> <p>ดำเนินรายการโดย : รศ.ดร.มิตรชัย จงเขียวชำนานู ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ม.สงขลานครินทร์</p> <p>ประเด็นการบรรยาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ โอกาสและศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค IMT-GT ▷ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนรองรับระเบียงเศรษฐกิจ IMT-GT ▷ เปิดเวทีถาม-ตอบ
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.	<ul style="list-style-type: none"> ☉ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มภาคใต้ภายใต้การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน IMT-GT ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อเตรียมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด แผนงาน IMT-GT <p>วิทยากร : รศ.ดร.มิตรชัย จงเขียวชำนานู/ ผศ.ดร.นิเวศ อรุณเบิกฟ้า/ผศ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร/ นายไพโรจน์ โพธิวงศ์/ ผู้แทน สศช./ผู้แทนภาคเอกชน/ ผวจ.สงขลาในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับ CMGF</p> <p>รูปแบบการสัมมนา : แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ๓ กลุ่มจังหวัด เพื่อพิจารณารายโครงการ โดย พิจารณาจากแบบใบงานที่ฝ่ายเลขานุการออกแบบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทำการบ้านมาล่วงหน้า</p> <p>ประเด็นการประชุมสัมมนา</p> <ul style="list-style-type: none"> ▷ ฝ่ายเลขฯ CMGF สรุปความก้าวหน้าการติดตาม ทบทวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อเตรียมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด แผนงาน IMT-GT ▷ การปรับทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ให้สอดคล้องกับระเบียงเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน IMT-GT โดยจัดชุดโครงการแบบ Value Chain

เวลา	กิจกรรม
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐	
๑๔.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.	<p>▷ พิจารณาคัดเลือกโครงการของจังหวัดที่มีศักยภาพและบรรจุอยู่ในแผนดำเนินงานระยะ ๕ ปี แผนที่ ๓ (พ.ศ.๒๐๖๐-๒๕๖๔) และสามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับอินโดนีเซีย และมาเลเซีย แผนงาน IMT-GT เพื่อนำเสนอในที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้จังหวัดนำเสนอเป็นรายกลุ่มโครงการ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ดังนี้</p> <p>กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน ๓๔ โครงการ ได้แก่</p> <p>จ.ตรัง ๙ โครงการ/ จ.ระนอง ๕ โครงการ/ จ.ภูเก็ต ๑๘ โครงการ/ จ.กระบี่ ๒ โครงการ/ และ</p> <p>กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน ๒๐ โครงการ ได้แก่</p> <p>จ.พัทลุง ๑ โครงการ/ จ.ชุมพร ๗ โครงการ/ จ.สุราษฎร์ธานี ๑๑ โครงการ/ และ จ.นครศรีธรรมราช ๑ โครงการ</p>
	รับประทานอาหารเย็น
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐	
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	<p>☞ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตาม ทบทวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อเตรียมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด แผนงาน IMT-GT (ต่อ) โดย ผศ.ดร.นิเวศ อรุณเบิกฟ้า (ผู้ดำเนินรายการ)/ รศ.ดร.มิตรชัย จงเขียวชำนาญ/ นายไพโรจน์ โพธิวงศ์/ ผู้แทน สศช./ ผู้แทนภาคเอกชน/ รอง ปมท./ ผวจ.</p> <p>ประเด็นการประชุมสัมมนา</p> <p>▷ สรุปชุดโครงการ แบบ Value Chain และเป็นโครงการที่มีความก้าวอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>▷ จังหวัดนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และเตรียมนำเสนอในที่ประชุม CMGF Meeting กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จำนวน ๗๐ โครงการ และมีโครงการที่กลุ่มจังหวัดทำร่วมกัน ๒ โครงการ ได้แก่</p> <p>จ.สงขลา ๓๗ โครงการ/ จ.ยะลา ๑๕ โครงการ/ จ.สตูล ๑๐ โครงการ/ จ.ปัตตานี ๕ โครงการ/ และจ.นราธิวาส ๒ โครงการ</p>
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<p>☞ สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตาม ทบทวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อเตรียมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด แผนงาน IMT-GT (ต่อ) โดย ผศ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร ที่ปรึกษาสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)</p> <p>ประเด็นการประชุมสัมมนา</p> <p>▷ สรุปชุดโครงการ แบบ Value Chain ที่เป็นโครงการที่มีความก้าวอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>▷ กำหนดบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด และทำที่ในการนำเสนอโครงการให้เชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจ</p> <p>☞ สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำข้อมูลไปนำเสนอในที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF Meeting) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</p> <p>☞ ประทานกล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.</p>
เสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับ	

หมายเหตุ : การแต่งกายสุภาพ

๑. * หมายถึง โครงการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว (Green City)
- ** หมายถึง โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ระยะที่ ๒ (IB ๒ ปี ๒๐๑๓ - ๒๐๑๕)
๒. บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มในห้องประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.